
 

146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 600  —  449. mál.

Fyrirspurn

til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um Sundabraut.

Frá Bessí Jóhannsdóttur.

1. Hver eru áform um lagningu Sundabrautar?
2. Hyggst ráðherra hafa frumkvæði að því að ganga til viðræðna við Reykjavíkurborg um

Sundabraut með það að markmiði að ákvarða endanlega útfærslu og legu brautarinnar,
vinna að arðsemismati og kostnaðargreiningu og tímasetja framkvæmdina?

Skriflegt svar óskast.

 


